

ปี 1 บทที่ 13

เรื่อง	การถูกรุกรานของพระเยซู 1
จุดประสงค์	พระเจ้ามีพระประสงค์ที่มนุษย์ทุกคนจะรอด
0	เด็กมาข้างหน้า
1	<p>การทบทวนจากอาทิตย์ที่ผ่านมา</p> <p>คำถาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พระเยซูเคยตรัสว่า “ข้าวที่จะเกี่ยวนั้นมีมากนั้กหนา แต่มีคณเกี่ยวน้อย หนุคคิดว่าคืออะไร 2. สาวกทั้ง 12 คนของพระเยซู มีชื่ออะไรบ้าง (ดูจากมัทธิว บทที่ 10 ข้อ 2-4) 3. พระเยซูสอนอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นสาวกของพระเยซู การเป็นสาวกเป็นเรื่องง่ายไหม 4. หนุคคิดว่า หนุจะเป็นสาวกของพระเยซูได้อย่างไรพระเยซูเคยตรัสว่า “ข้าวที่จะเกี่ยวนั้นมีมากนั้กหนา แต่มีคณเกี่ยวน้อย หนุคคิดว่าคืออะไร
3	อธิษฐานเผื่อเด็ก
4	เด็กออกไปข้างนอก
5	<p>แจ้งจุดประสงค์</p> <p>พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มายังโลกมนุษย์เพื่อทุกที่เชื่อและวางใจในพระบุตรไชนั้นจะรอดและมีชีวิตนิรันดร์ เราทุกคนไม่ต้องทำบุญเพื่อขึ้นสวรรค์แต่เราต้องเชื่อและวางใจในพระเยซู</p>
8	<p>เนื้อเรื่อง เราจะเป็นลูกของพระเยซูได้อย่างไร</p> <p>พระคัมภีร์ มัทธิว 25:31-46, ยอห์น 3:16 , โรม 3:23,</p> <p>Betty Lukens 146 รูปที่ 2 เท่านั้น</p> <p>ดูรูปภาพจาก Good News Made Visible เราจะข้ามเขวนรกได้อย่างไร</p> <p>เริ่มต้นกับเด็ก ๆ ว่า จะขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร</p> <p>คุณครูก็เขียนคำตอบของเด็ก ๆ บน กระดาษแผ่นหนึ่ง</p> <p>คุณครูอ่านพระคัมภีร์ ยอห์น 3:16 ให้เด็ก ๆ ฟังตามที่คิดไว้ผนัง</p> <p>คุณครูอธิบายว่าให้เราทุกคนไว้ใจพระเยซู แสดงรูปภาพจาก Good News Made Visible อธิบายว่าเราเองไม่สามารถสร้างสะพานได้มีเพียงพระเยซูที่สามารถสร้างสะพานระหว่างเรากับพระเจ้าได้</p> <p>เล่าเรื่องแะกับแพะ โดยที่ใ้รูปของ Betty Lukens อธิบายว่าเรื่องนี้เป็นคำเตือนของพระเยซูที่เราต้องเชื่อในพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูซึ่งก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ และ</p>

	รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
25	<p>คำถาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้ 2. เราต้องทำอะไรเพื่อจะขึ้นสวรรค์ได้ 3. ในเรื่องแกะกับแพะใครจะเป็นแกะ 4. ใครจะเป็นแพะ
28	ท่องจำข้อพระคัมภีร์ ยอห์น 3:16
33	<p>อธิษฐาน</p> <p>ให้เด็กเสนอข้ออธิษฐานและให้ครูและเด็กคนหนึ่งอธิษฐานออกเสียงสลับกัน</p>
35	<p>งานฝีมือที่ 1:</p> <p>ทำไม้กางเขน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตัดไม้กางเขน 2 ตัวออก 2. ระบายสี 3. ตัดตามรอยประ 4. เสียบเข้าไปตามที่ได้ตัดไว้โดยดูจากตัวอย่าง. 5. ตัดเชือกข้างบนเพื่อแขวน
60	จบ



